



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกรมวิชาการเกษตรเซ็น MOU

เพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวให้สมาชิกสหกรณ์ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกรมวิชาการเกษตรทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวให้กับสมาชิกสหกรณ์ เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ตามหลักวิชาการ พื้นที่ดำเนินการ 7 จังหวัดภาคเหนือ มีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 9 สหกรณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและ ถั่วเขียวให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยจับมือกับกรมวิชาการเกษตรในการเข้าร่วมให้การสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว ชั้นพันธุ์จำหน่าย ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โดยใช้เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายของกรมวิชาการเกษตร สำหรับผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตรจะส่งนักวิชาการเข้ามาถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีที่ถูกต้องและเหมาะสมตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่ระดับไร่นาจนไปถึงกระบวนการผลิตในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนการ จำหน่ายให้กับ บพค.ของสหกรณ์และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้มีการวางระบบการบริหารจัดการเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายกระจายให้ถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึง

สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่สหกรณ์จะนำไปขยายพันธุ์ต่อ นั้น ทางสหกรณ์จะต้องแจ้ง ปริมาณความต้องการเมล็ดพันธุ์ขยาย ไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ให้ทราบล่วงหน้า 1 ปี ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯ จะทำหน้าที่ในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวชั้นพันธุ์ขยายให้แก่สหกรณ์ตามความเหมาะสม เพื่อให้สหกรณ์นำไปขยายพันธุ์ต่อ เป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่าย ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 2554-2556 ดำเนินการในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน เลย อุตรดิตถ์และอุทัยธานี มีสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 9 สหกรณ์ แบ่งเป็นสหกรณ์ผู้ปลูกถั่วเหลือง 7 สหกรณ์ ปริมาณ 5,000 ตัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรแม่ริม จำกัด สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่แตง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด จังหวัดเชียงราย และสหกรณ์ผู้ปลูกถั่วเขียว 2 สหกรณ์ ปริมาณ 1,700 ตัน ได้แก่ สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ และสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีลงนามความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานจะมีขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลก ภายในวันดังกล่าวยัง มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต การปรับปรุงสภาพและการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ชมการสาธิตแปลงสาธิตเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ และการเสวนาเสั่น ทางเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกร โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรม วิชาการเกษตร และตัวแทนภาคเอกชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อกำหนดแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ชั้นพันธุ์จำหน่ายระหว่างกรมวิชาการ เกษตร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน เกษตรและเกษตรกรเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และลดปัญหาการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำ โดยจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้งสองหน่วยงานขึ้นมา เพื่อทำงานร่วมกันแบบบูรณาการต่อไป

